

1 **การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดความรู้ในการออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข**
 2 **กำหนดหลักเกณฑ์ มาตรการควบคุมกิจการสักผิวหนังหรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย**

3
 4 จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากสำรวจการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบกิจการสัก
 5 ผิวหนัง และการสัมภาษณ์ ประชุมกลุ่มผู้ประกอบการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่าผู้ประกอบการบางส่วน
 6 มีความรู้ในการปฏิบัติที่ถูกสุขลักษณะ แต่ผู้ประกอบการบางแห่งก็ยังไม่มีความรู้ในการป้องกันควบคุมการ
 7 แพร่กระจายเชื้อโรคนานัก นอกจากนี้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่อยากให้หน่วยงานราชการมีการจัดอบรมให้
 8 ความรู้แก่ผู้ประกอบการ และกำหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานทางวิชาการเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องตาม
 9 หลักวิชาการและเป็นไปตามกฎหมาย โดยเฉพาะวิธีการทำความสะอาดเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ที่ใช้ใน
 10 การสัก แนวทางการจัดการมูลฝอยที่ถูกต้อง

11 **ข้อเสนอต่อการกำหนดความรู้แก่ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสีย**

12 การออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ มาตรการควบคุมการประกอบกิจการ
 13 สักผิวหนังหรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย จะทำให้มีผลใช้บังคับกับผู้ประกอบการที่ต้องปฏิบัติตาม
 14 หลักเกณฑ์ มาตรการที่กำหนด รวมทั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามกฎหมาย ที่ต้องควบคุมกำกับดูแลสถาน
 15 ประกอบกิจการให้ปฏิบัติเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่กำหนด ดังนั้น เพื่อให้ผู้ประกอบการ
 16 หรือผู้ปฏิบัติงานสักผิวหนัง และเจ้าพนักงานสาธารณสุข มีองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน จึงควร
 17 สนับสนุนองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการ ผู้ปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานสาธารณสุข ดังนี้

18 ๓.๑ ควรจัดทำคู่มือทางวิชาการ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานสาธารณสุขตาม
 19 กฎหมาย ในการควบคุมกำกับดูแลสถานประกอบกิจการสักผิวหนังหรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย และ
 20 ให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการ เพื่อให้ผู้ประกอบการปฏิบัติถูกต้องด้วยสุขลักษณะ มีการป้องกันการติด
 21 เชื้อจากการสักผิวหนังหรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย รวมทั้งมีการจัดมูลฝอยที่ปนเปื้อนเลือดหรือสาร
 22 คัดหลังที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล

23 ๓.๒ ควรกำหนดหลักสูตรอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการหรือช่างสักผิวหนัง เพื่อให้เกิด
 24 แนวปฏิบัติที่ดีทางสุขาภิบาลและการป้องกันการติดเชื้อจากการสักผิวหนังหรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของ
 25 ร่างกาย สำหรับเป็นแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการหรือ
 26 ช่างสักผิวหนังได้

27 ๓.๓ หลักสูตรหรือหัวข้อการให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ ควรประกอบด้วย กฎหมาย/
 28 ระเบียบ/ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมกิจการสักผิวหนัง ผลกระทบหรืออันตรายต่อสุขภาพจากการสัก
 29 ผิวหนัง การสุขาภิบาลสถานประกอบกิจการที่ถูกสุขลักษณะ แนวปฏิบัติในการควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ
 30 ตามหลักสากล สุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้ให้บริการ และการจัดการมูลฝอย